

Số: 62 /KH-UBND

Cù Lao Dung, ngày 04 tháng 5 năm 2018



KẾ HOẠCH

phát triển du lịch huyện Cù Lao Dung
giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Căn cứ Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Chương trình hành động số 06/CTr-UBND, ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 14/4/2017 của BCH Đảng bộ huyện Cù Lao Dung về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung xây dựng kế hoạch phát triển du lịch huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Khai thác các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững... từng bước đưa lĩnh vực du lịch là một trong những ngành dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao của huyện.

Thông qua du lịch nhằm tuyên truyền và phổ biến rộng rãi những giá trị truyền thống của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành chung tay bảo vệ, khôi phục và giữ gìn các giá trị văn hoá các làng nghề truyền thống. Quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương cho khách du lịch trong nước và quốc tế; giới thiệu những sản phẩm địa phương nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác.

Tạo sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc phát triển du lịch, mà trọng tâm là du lịch tâm linh gắn với phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện Cù Lao Dung trong công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu

Công tác phát triển du lịch phải được tuyên truyền một cách thường xuyên để các cấp uỷ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân hiểu và quan tâm tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích lịch sử văn hóa. Việc tổ chức thực hiện phải được thể hiện với nhiều hình thức. Nội dung thực hiện phải dễ hiểu đối với mọi người, mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng. Thông qua đó giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ về những giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, góp phần giữ gìn và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp có liên quan.

Phát huy tốt những tiềm năng trước mắt, lợi thế của địa phương; tập trung phát triển và hình thành rõ nét các loại hình du lịch văn hóa và trải nghiệm, tạo nền tảng để từng bước thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng.

II. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Ưu điểm

Lượng du khách đến tham quan các khu di tích và các điểm du lịch trên địa bàn huyện hàng năm khoảng từ 25.000 đến trên 30.000 (tăng bình quân từ 5% đến dưới 10%/năm). Tập trung vào các mùa cao điểm, lễ hội; chủ yếu ở các khu di tích lịch sử Đền Thờ Bác Hồ, Bia chiến thắng Rạch Già, Bia chiến thắng An Hưng, Bia kỷ niệm Trường Chính trị đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng, Rừng ngập mặn; Bãi nghêu,...

Dịch vụ lưu trú còn hạn chế. Toàn huyện hiện có 07 nhà nghỉ, với tổng số 81 phòng cho thuê, đảm bảo phục vụ cho 206 người.

Tiềm năng phát triển du lịch của huyện phong phú: Hiện nay toàn huyện có 01 di tích lịch sử cấp quốc gia là Đền thờ Bác Hồ và 01 di tích lịch sử cấp tỉnh như: Bia chiến thắng Rạch Già. Huyện đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh công nhận thêm 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gồm: Bia chiến thắng An Hưng và Bia thành lập Trường Chính trị đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Cù Lao Dung còn hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch trong thời gian tới như: Khu Rừng bản ngập mặn - xã An Thạnh Nam; vườn cây ăn trái xã An Thạnh 1, An Thạnh Tây và An Thạnh Đông; địa danh Rạch Trường Tiền và Cồn Long Ẩn tại xã An Thạnh 1; di tích Cây Dương Đỏ và Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng tại xã An Thạnh 1; truyền thuyết Sơn Tiên tại xã An Thạnh 3; Khu căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh; căn cứ Huyện ủy Trà Cú tại xã An Thạnh 3. Các Làng, nghề truyền thống: Làng nghề bó chổi cọng dừa; Làng nghề Điêu khắc thủ công - mỹ nghệ; Làng nghề Rèn. Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh như: Chùa An Minh, Chùa An Hòa; Chùa Kostung; Chùa Tân Giác.

Tiềm năng phát triển văn hóa phi vật thể như: Hát Dù kê, biểu diễn nhạc ngũ âm, biểu diễn trống Sadrž của Chùa Kostung; nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; lễ Hội Đền thờ Bác Hồ vào dịp 19/5; lễ Kỳ Yên tại Đình thần Nguyễn Trung Trực; lễ hội Chùa An Minh tại thị trấn Cù Lao Dung; lễ hội Chùa Kostung, lễ hội 00c-omboc, lễ hội đua ghe Ngo, lễ hội Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer.

2. Hạn chế

Dịch vụ lưu trú ở địa phương chưa được đầu tư đúng mức; cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ của các nhà nghỉ chưa cao. Hệ thống dịch vụ ăn uống còn hạn chế; các quán ăn, giải khát chưa được đầu tư để thu hút du khách.

Cơ sở hạ tầng giao thông chưa được quan tâm đầu tư, nâng cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan. Phương tiện vận tải đường thủy chưa phát triển, sản phẩm du lịch còn hạn chế.

Nhìn chung, huyện có hệ thống sông ngòi dày đặc với nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, phù hợp phát triển du lịch sinh thái; có các di tích lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú có thể phát triển loại hình du lịch văn hóa- trải nghiệm, du lịch tâm linh - tín ngưỡng. Các sản phẩm du lịch nói trên phát triển chủ yếu dựa trên khai thác những tài nguyên sẵn có; chưa tạo được tính đồng bộ, liên kết và đột phá, cũng như mang lại sự khác biệt và nét đặc trưng riêng của vùng đất cù lao; chưa tạo ra tính hấp dẫn để thu hút và để lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND, ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

Phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch, gắn với bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các nguồn lực tạo bước phát triển mới cho kinh tế du lịch. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ. Đưa du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng của huyện, gắn với phát triển các ngành kinh tế, dịch vụ và văn hóa khác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Hình thành hệ thống các cơ sở phục vụ du lịch như: nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí,... Bước đầu đáp ứng nhu cầu du khách với các loại hình du lịch sẵn có, từng bước khai thác các loại hình du lịch tiềm năng.

Phát triển du lịch phải gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, bảo vệ môi trường.

Hoàn thành việc quy hoạch các khu, điểm du lịch, xác định các tuyến du lịch trọng điểm, các khu dịch vụ mua sắm phục vụ du khách. Kết nối với các địa phương lân cận để hình thành các tuyến du lịch kết hợp trong và ngoài tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020, có 02 khu du lịch sinh thái cấp tỉnh (Rừng bần ngập mặn, vườn cây ăn trái) và 02 di tích lịch sử cấp tỉnh được công nhận.

Đến năm 2025, có thêm 02 khu du lịch văn hóa – tín ngưỡng cấp tỉnh được công nhận (di tích Rạch Long Ân và Rạch Trường Tiên thuộc xã An Thạnh 1; truyền thuyết Sơn Tiên tại xã An Thạnh Nam). Phân đấu trở thành địa bàn trọng điểm của tỉnh về phát triển du lịch.

3. Nhiệm vụ cụ thể

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch trên các phương tiện thông tin, đại chúng; nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Rà soát bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch các công trình, hạn mục, hạ tầng giao thông, các khu di tích theo hướng phát triển du lịch của huyện. Quy hoạch sử dụng đất ở các khu, các điểm di tích, khu du lịch, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên đất, tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường thiên nhiên.

Tranh thủ các chương trình, dự án phát triển du lịch của Chính phủ, UBND tỉnh; tập trung kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư các công trình, dự án để phát triển du lịch.

Tập trung đầu tư phát triển du lịch ở các địa bàn trọng điểm:

3.1. Xã An Thạnh 1

Rà soát quy hoạch và phát triển vườn cây ăn trái gắn với mô hình phát triển du lịch homestay (tại điểm UBND xã cũ và các điểm khác) trên địa bàn. Hình thành các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng riêng của địa phương. Quan tâm phát triển các điểm vui chơi, giải trí, các loại hình văn hóa, văn nghệ để thu hút du lịch.

Xây dựng kế hoạch sưu tầm, bổ sung các cổ vật, hiện vật, kỷ vật liên quan đến truyền thuyết vua Gia Long tại địa danh Rạch Trường Tiền và Rạch Long Ân để phục dựng di tích; khôi phục lại di tích Cây Dương Đỏ.

3.2. Thị trấn Cù Lao Dung

Quy hoạch nâng cấp hệ thống giao thông đến các điểm di tích Bia chiến thắng Rạch Giã và Bia thành lập Trường Chính trị đầu tiên của tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển các làng nghề truyền thống hiện có; kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà nghỉ; hệ thống nhà hàng, khách sạn; các điểm mua sắm, siêu thị; các khu ăn uống, các quán giải khát đảm bảo phục vụ du khách.

Giữ gìn và phát huy giá trị của 02 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, tạo vẻ mỹ quan để thu hút khách tham quan.

Nâng cao giá trị của Chợ Tết truyền thống; Chợ hoa xuân cù lao vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm.

Quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quang; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; hình thành lối ứng xử văn hóa trong giao tiếp với du khách.

3.3. Xã An Thạnh Nam

Đưa vào quy hoạch phát triển du lịch Khu Rừng bản ngập mặn; khu bảo tồn loài khỉ đuôi dài; điểm du lịch gắn với truyền thuyết Sơn tiên; phát triển hệ thống điện gió, điện năng lượng mặt trời. Quy hoạch và phát triển hệ thống chợ điểm của xã; kêu gọi đầu tư các dịch vụ ăn, uống; hệ thống nhà nghỉ, các khu nghỉ dưỡng, mua sắm phục vụ du khách. Quan tâm phát triển mạng lưới giao thông đường thủy đảm bảo an toàn, tiện nghi để phục vụ khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn.

3.4. Xã An Thạnh Tây

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quy hoạch, phát triển và nhân rộng các mô hình vườn cây ăn trái tại địa phương.

3.5. Xã An Thạnh Đông

Giữ gìn và phát huy giá trị của lễ hội Đền thờ Bác Hồ 19/5; kết hợp mở rộng với nhiều hoạt động như: hội thi trưng bày các sản phẩm nổi bật, mang đậm nét truyền thống, nét riêng của từng vùng trên địa bàn huyện. Từng bước nâng cấp lên thành Lễ hội trưng bày truyền thống tại địa phương, nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách ở các khu vực trong nước và quốc tế.

Quy hoạch phát triển và nhân rộng vườn cây ăn trái trên địa bàn. Duy trì và phát triển các loại hình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ của địa phương

3.6. Xã An Thạnh 2

Đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc Khmer; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đua ghe Ngo, lễ hội Ooc-om-boc, lễ hội tết Đolta hát Dù kê, biểu diễn nhạc ngũ âm, biểu diễn trống Sadăm.

3.7. Xã An Thạnh 3

Quy hoạch nâng cấp hệ thống giao thông đến điểm di tích Bia chiến thắng An Hưng; bảo tồn, phát huy và nâng cao giá trị của di tích.

Kêu gọi các tổ chức, cá nhân mạnh dạn xây dựng và nâng cấp các khu vui chơi, giải trí; hệ thống dịch vụ, lưu trú như: nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, khu mua sắm,... trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan.

3.8. Xã Đại Ân 1

Từng bước hình thành mô hình du lịch trên sông; liên kết các tour du lịch trên địa bàn huyện, tạo thành một tour du lịch tham quan trên sông để du khách vừa trải nghiệm vừa thưởng thức các món ăn truyền thống của địa phương; giao lưu văn hóa, văn nghệ, nghe đờn ca tài tử, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, hữu tình...

Kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các điểm mua sắm, buôn bán những sản phẩm đặc trưng, mang đậm nét văn hóa, truyền thống địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Thông tin

Cơ quan thường trực, chủ trì việc tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND huyện về xây dựng quy hoạch và đề án thu hút đầu tư phát triển du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo kế hoạch.

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; kêu gọi các cá nhân, tổ chức đến nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch. Tập trung quảng bá về các di tích và các điểm du lịch thông qua Cổng Thông tin điện tử của huyện để giới thiệu về du lịch địa phương.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2015-2020, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng ở các khu, điểm di tích, du lịch trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND các xã, thị trấn, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các khu, các điểm di tích, khu du lịch.

Nghiên cứu các quy định của pháp luật để đưa ra các chính sách, cơ chế phù hợp, tạo môi trường thông thoáng về thủ tục đầu tư, nhất là đất đai, thuế, quốc phòng, an ninh,... giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc khai thác đất làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường tại các khu di tích, điểm du lịch.

Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường tại các khu, điểm di tích, du lịch; không chấp thuận những dự án khai thác, đầu tư sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng tới hệ sinh thái trên địa bàn.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch, cải tạo nâng cấp các tuyến đường đến các điểm di tích, các khu du lịch; tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư các tuyến đường tại các khu, điểm di tích.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên quan hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm di tích, các khu du lịch, sản xuất và dịch vụ liên quan.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch từ các nguồn ngân sách tỉnh, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thiết chế văn hóa, thể thao, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử, các làng nghề, các dự án phục vụ phát triển du lịch.

Nghiên cứu các chính sách ưu đãi đặc biệt của xã đảo để kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và hoạt động kinh doanh du lịch hiệu quả.

Tham gia thẩm định đề án, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án du lịch trọng điểm từ nay đến năm 2020. Lập danh mục các dự án nhằm thu hút đầu tư.

5. Phòng Nội vụ

Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng các công ty du lịch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn quản lý nhà nước về du lịch; đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Tham mưu UBND huyện tuyển chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào biên chế của Ban quản lý khu di tích.

Đầu tư kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý và lao động tại các khu, điểm du lịch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và văn hóa ứng xử, kịp thời đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ theo tiêu chuẩn hội nhập.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ trì, tham mưu UBND huyện quy hoạch chuyển diện tích mía sang phát triển các vườn cây ăn trái để phát triển du lịch sinh thái. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm mang tính đặc trưng riêng của địa phương để phục vụ khách du lịch.

Tham mưu nghiên cứu đưa các cây giống, con giống có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương vào sản xuất.

Có kế hoạch bảo tồn và phát triển đàn khí đuôi dài và các sinh vật khác ở khu Rừng bản ngập mặn xã An Thạnh Nam.

7. Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng An Thạnh Ba

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự; có phương án đảm bảo an toàn cho du khách bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

8. Đài Truyền thanh

Xây dựng chuyên trang về phát triển du lịch trên website và cổng thông tin của huyện. Tăng cường việc đưa các tin, bài, hình ảnh giới thiệu về các điểm tham quan và dịch vụ nhằm quảng bá du lịch.

9. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và vận động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đúng đắn về du lịch là một ngành kinh tế quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, nâng dần mức sống của người dân, xem phát triển du lịch là trách nhiệm của các ngành, các cấp.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hàng năm, phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng du lịch cho các em học sinh; định hướng cho các em về chủ trương phát triển du lịch của huyện để các em nâng cao nhận thức, ra sức học tập, phục vụ địa phương sau khi tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học.

12. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Thường xuyên phối hợp mở các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử; các câu lạc bộ và các lớp đàm thoại tiếng Anh cơ bản cho cộng đồng người dân; xây dựng và hình thành lối ứng xử văn hóa trong giao tiếp với du khách.

Xây dựng kế hoạch mở các lớp đan, lát; các lớp dạy nghề ngắn hạn ở các địa phương để hình thành các làng nghề mang nét đặc trưng riêng của huyện, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, tạo ra sản phẩm phục vụ khách du lịch.

13. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

Hàng năm, xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo kỹ năng văn hóa, văn nghệ, các lớp khiêu vũ, nhiếp ảnh, nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Củng cố và thành lập mới những câu lạc bộ đờn ca tài tử, đào tạo bài bản theo hướng chuyên nghiệp; được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất để phục vụ cho các đoàn du khách khi giao lưu văn hóa, văn nghệ với địa phương.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá trên các pano, áp phích về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện.

14. Các cơ quan, ban, ngành huyện

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm của kế hoạch.

15. UBND các xã, thị trấn

Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm có tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển đổi hoặc nhân rộng diện tích vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, mang tính đặc trưng riêng của vùng.

Có kế hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà nghỉ; hệ thống nhà hàng, khách sạn; các điểm mua sắm, siêu thị; các khu ăn uống, các quán giải khát đảm bảo phục vụ du khách.

Quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quang; xây dựng môi trường văn minh, hiện đại; hình thành lối ứng xử văn hóa trong giao tiếp với du khách. Giữ gìn và phát huy giá trị của các di tích, làng nghề hiện có; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận: *ly*

- Thường trực HU;
- Các ngành có liên quan;
- Thành viên BCĐ PTDL;
- Lưu: NC, VT.

